

PHỤ LỤC 2

Tổng hợp kiến nghị đã giải quyết xong¹

(Kèm theo Báo cáo số: 43/BC-TTHĐND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện Đắk Glei)

STT	Ý kiến cử tri	Trả lời của UBND huyện
1	<p>Cử tri Lê Đức Hoàn, Thôn 14A, xã Đăk Pék kiến nghị: Năm 1993 gia đình có khai hoang đất để trồng cà phê tại xã Đăk Choong, tháng 4/1996 gia đình trồng cà phê theo dự án cà phê nhân dân huyện Đắk Glei và được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 15/11/1998. Tuy nhiên diện tích đất được cấp năm 1998 chênh lệch so với diện tích đất thực tế hiện tại mà gia đình đang sử dụng và bản đồ hồ sơ đo đạc chính quy năm 2015 (gia đình không có tranh chấp). Ngày 02/8/2022 gia đình đã làm hồ sơ nộp lên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đắk Glei để điều chỉnh diện tích đất bị chênh lệch so với diện tích hiện có của gia đình và có giấy hẹn trả kết quả số 05, ngày 02/8/2022 của chi nhánh văn phòng đất đai Huyện là ngày 13/9/2022, đến nay theo giấy hẹn đã quá 01 tháng 20 ngày mà gia đình chưa nhận được kết quả cũng như ý kiến trả lời từ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Huyện, gia đình đã đi lại nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. kiến nghị cấp trên sớm trả lời cho gia đình biết.</p>	<p>Hộ ông Lê Đức Hoàn được UBND huyện Đắk Glei cấp Giấy chứng nhận QSD đất mang số hiệu N451113, số vào sổ 00067 ngày cấp 15/11/1998. Tổng diện tích được cấp: 25.940m² đất CCN. Địa chỉ thửa đất: thôn La Lua, xã Đăk Choong, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum. Ngày 22/9/2021, ông Lê Đức Hoàn nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN QSD đất lần đầu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa UBND huyện. Tuy nhiên ngày 03/11/2021 Chi nhánh VĐKPĐK đất đai có Thông báo số 76/TB-CNVPĐKĐĐ về việc trả hồ sơ đăng ký và cấp GCNQSD đất lần đầu của ông Lê Đức Hoàn với lý do: phần diện tích gia đình ông Hoàn đề nghị cấp GCN đã được cấp cho các hộ liền kề vào cùng thời điểm cấp GCN của ông Lê Đức Hoàn (ngày 15/11/1998).</p> <p>Cũng nội dung này ngày 02/8/2022, ông Hoàn tiếp tục nộp đơn đề nghị đo vẽ hiện trạng thửa đất đã được UBND huyện Đắk Glei cấp GCN số N 451113 ngày 15/11/1998. Trong thời gian này tình hình thời tiết mưa nhiều, đường sạt lở khó đi và không tiến hành đo vẽ hiện trạng được nên</p>

¹ Kiến nghị đã được giải quyết xong là những kiến nghị đã được các cơ quan, đơn vị giải quyết dứt điểm trên thực tế hoặc đã ban hành văn bản giải quyết, trả lời theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật (Điểm a khoản 2 Điều 4 Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum).

ngày 16/9/2022 Chi nhánh đã lập phiếu xin lỗi và hẹn gia đình ông Hoàn ngày 07/10/2022 sẽ trả kết quả. Tuy nhiên do thời tiết mưa kéo dài nên đến ngày 22/12/2023, Chi nhánh tiến hành lập giấy mời số 20/GM-VPĐK mời Phòng TNMT huyện, UBND xã Đăk Choong, ban quản lý Thôn La Lua, ông Lê Đức Hoàn và 11 hộ giáp ranh tiến hành đo vẽ, lập biên bản xác minh thực địa đất của ông Lê Đức Hoàn (Có sơ đồ trích lục hiện trạng thửa đất kèm theo)

Đến ngày 30/12/2022, ông Lê Đức Hoàn và các thành phần như giấy mời số 20/GM-VPĐK thông nhất ký biên bản với nội dung:

- Qua kiểm tra thực địa và đối chiếu với Bản đồ địa chính 2015 thì tại thửa số 32, tờ bản đồ 4, diện tích 22.520 m² đất trồng cây lâu năm có 460 m² đường giao thông nông thôn nhưng chưa thực hiện thủ tục thu hồi đất hay thủ tục tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước quản lý trước khi thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận theo quy định.

- Phần diện tích 7321,5m² đất trồng cây lâu năm gia đình ông Lê Đức Hoàn đang sử dụng nằm trong một phần diện tích trên Giấy chứng nhận được UBND huyện Đăk Glei cấp năm 1998 cho các hộ gia đình: Ông A Oi (thửa đất 14); Ông A Hào (thửa đất 15); Ông A Xơ (thửa đất 16); Ông A Minh (thửa số 17); Ông A Biên (thửa số 18); Ông A Xuân (thửa số 19); và bà Y Bóa (thửa số 30) và hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ lưu trữ tại đơn vị.

		<p>- Đề nghị UBND xã Đăk Choong liên hệ ông Lê Đức Hoàn và 09 hộ có tên trên nộp lại Giấy chứng nhận được cấp năm 1998 để cơ quan có thẩm quyền có cơ sở tiến hành các nội dung tiếp theo.</p> <p><i>(Có giấy mời số 20/GM-VPĐK và Biên bản làm việc lập ngày 30/12/2022 kèm theo)</i></p> <p>Ngày 21/02/2023, UBND xã Đăk Choong tiến hành lập biên bản làm việc với ông Lê Đức Hoàn và các hộ nêu trên <i>(có biên bản kèm theo)</i>, ông Lê Đức Hoàn thống nhất nộp lại GCN để cơ quan chức năng thu hồi GCN cũ và cấp lại GCN mới theo hiện trạng.</p> <p>Ngày 22/2/2023, Bộ phận tiếp nhận một cửa UBND huyện <i>(phòng Tài nguyên và Môi trường huyện)</i> tiếp nhận hồ sơ Thu hồi GCN đã cấp của ông Lê Đức Hoàn và tham mưu cơ quan có thẩm quyền thu hồi GCN.</p> <p>Sau khi thu hồi GCN của ông Lê Đức Hoàn cơ quan chuyên môn phối hợp UBND xã Đăk Choong hoàn thiện hồ sơ cấp GCN theo diện tích hiện trạng ông Hoàn đang sử dụng. Hiện tại GCN đã được UBND huyện ký phê duyệt ngày 07/6/2023 <i>(số GCN DH 827852, số vào sổ CH04458)</i> và giao cơ quan chuyên môn trao trả GCN cho hộ gia đình ông Lê Đức Hoàn.</p>
2	<p>Cử tri A Mư, Thôn Đăk Xanh và cử tri Nguyễn Đình Kỳ, thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei: Đề nghị văn phòng đăng ký đất đai huyện Đăk Glei sớm giải quyết hồ sơ đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình, gia đình đã</p>	<p>Sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri A Mư và cử tri Nguyễn Đình Kỳ, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát quá trình xử lý hồ sơ đất đai của hai cử tri đã nêu. Cụ thể như sau:</p>

	<p><i>hoàn thiện và nộp về Văn phòng đăng ký đất đai huyện từ tháng 8/2022 nhưng đến nay chưa được quan tâm giải quyết.</i></p>	<p>- Về hồ sơ của cử tri A Mur: Hồ sơ của cử tri A Mur là hồ sơ cấp GCN lần đầu. Thời điểm cử tri A Mur ý kiến, hồ sơ đã được chuyển về UBND thị trấn để lấy ý kiến khu dân cư và niêm yết công khai tại trụ sở. Hiện tại ông A Mur đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ và GCN đã được UBND huyện ký ngày 09/6/2023 (số GCNDH 827854, số vào sổ CH 02354).</p> <p>- Về hồ sơ của ông Nguyễn Đình Kỳ: Hồ sơ của cử tri Nguyễn Đình Kỳ là hồ sơ đề nghị thu hồi GCN đã cấp không đúng quy định. Hồ sơ này được Bộ phận TN&TKQ UBND huyện tiếp nhận và chuyển qua Chi nhánh VPĐK đất đai ngày 08/9/2022. Qua kiểm tra hồ sơ Chi nhánh nhận thấy có một số nội dung chưa đầy đủ và đề nghị bổ sung gửi kèm Thông báo chuyên trả hồ sơ ngày 30/9/2022 (có Thông báo số 45 kèm theo). Tuy nhiên đến nay ông Nguyễn Đình Kỳ vẫn chưa liên hệ cơ quan chuyên môn nộp lại hồ sơ, do vậy không có sở để giải quyết.</p>
3	<p>Cử tri Hoàng Văn Minh, thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei: Đề nghị UBND huyện cần có kế hoạch đưa vào quản lý và điều hành hoạt động bến xe liên tỉnh của huyện, bến xe này hoàn thành lâu nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng, vừa gây lãng phí, vừa không quản lý được hoạt động của các nhà xe.</p>	<p>Bến xe huyện Đăk Glei (giai đoạn 2) đã được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình cho đơn vị để đưa vào sử dụng ngày 08 tháng 01 năm 2022. Đơn vị quản lý điều hành Bến xe huyện thường xuyên có 01 cán bộ trực, ký Lệnh trước lúc xe xuất bến tuyến Đăk Glei đi Kon Tum (Mỗi ngày từ 12 đến 13 xe ra vào bến để ký lệnh xuất bến không có trường hợp xe đi không ký lệnh).</p>

		<p>Bến xe huyện Đăk Glei được Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum công nhận là bến xe loại 6 (Hiện có 03 hợp tác xã vận tải hành khách đăng ký chạy tuyến (<i>Gồm hợp tác xã Tiên Phong; Tây Nguyên và Đồng Tiến</i>) với số lượng xe đăng ký vận chuyển hành khách tuyến cố định là 19 xe.</p> <p>Nhu cầu hành khách đi ngoài tỉnh trên địa bàn huyện ít nên từ trước tới nay không có hợp tác xã và đơn vị vận tải đăng ký tuyến ngoài tỉnh (<i>Nếu đơn vị vận tải đăng ký tuyến ngoài tỉnh thì phải được Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum chấp thuận</i>). Theo ý kiến, kiến nghị của cử tri Hoàng Văn Minh thôn Đăk Dung là không đúng vì hiện nay bến xe huyện vẫn hoạt động bình thường, không gây lãng phí.</p>
4	<p>Cử tri A Vít, thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei: Đề nghị UBND huyện quan tâm thành lập đội cứu hộ, cứu nạn của huyện để thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết trên địa bàn thị trấn và các xã.</p>	<p>Căn cứ khoản 4 Điều 29 Nghị định 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống thiên tai và luật đề điều quy định về tổ chức, nhiệm vụ của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã như sau:</p> <p><i>“1. Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ huy, điều hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật.</i></p>

		<p>- Hiện nay, các xã, thị trấn đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. UBND huyện xét thấy việc thành lập thêm tổ chức mà không phát sinh nhiệm vụ mới là không phù hợp với tinh thần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức cũng có thể thành lập các tổ chức Hội mang tính chất tự nguyện hoạt động theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.</p>
5	<p>Cử tri A Phi, A Kíp, A Mũ thôn Đăk Sút, xã Đăk Kroong <i>Đề nghị Điện lực huyện Đăk Glei khi phát dọn tuyến đường theo đường dây điện phải thông báo cho thôn và các hộ gia đình có liên quan biết để phối hợp, trao đổi với người dân trước khi chặt bỏ cây trồng của người dân; Ý kiến 2: Hiện nay trên địa bàn thôn có đơn vị điện lực đang đặt các khối bê tông chuẩn bị làm trụ điện nằm trong vườn của người dân. Đề nghị đơn vị phải thông báo, phối hợp trao đổi với người dân trước khi lắp đặt trụ điện trong diện tích đất của người dân.</i></p>	<p>Qua khảo sát thực tế, khu vực cử tri kiến nghị thuộc công trình: Xây dựng mới đường dây 22kV nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Đăk Glei năm 2022. Công trình do Công ty Điện lực Kon Tum làm Chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV Trường Thi Gia Lai là đơn vị thi công.</p> <p>Ý kiến của cử tri vào thời điểm trước kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Khóá XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Thực tế, trước khi triển khai thi công công trình này, chủ đầu tư đã gửi thông báo khởi công công trình đến UBND huyện Đăk Glei, UBND xã Đăk Kroong và thôn Đăk Sút. Điện lực Đăk Glei (đơn vị QL VH) đã phối hợp chủ đầu tư, cùng chính quyền xã, chính quyền thôn tiến hành thông báo họp các hộ dân có liên quan để trao đổi với người dân về chủ trương của dự án. Các vị trí đào hố móng, trồng trụ điện đều được sự đồng ý, thống nhất của các hộ dân mới triển khai thực hiện.</p> <p>Đối với cây cối, hoa màu nằm trong và ngoài hành lang lưới điện thuộc dự án cần thiết phải cưa</p>

		<p>hạ, nhằm đảm bảo an toàn. Chủ đầu tư đã phối hợp chính quyền địa phương, làm việc trực tiếp các hộ dân bị ảnh hưởng để hỗ trợ chi phí (<i>chi phí hỗ trợ được thực hiện theo quyết định số 5811/QĐ-KTPC ngày 23/12/2022 của Công ty Điện lực Kon Tum V/v phê duyệt chi phí bồi thường cây cối, hoa màu nằm trong hành lang thi công và hành lang tuyến công trình: Xây dựng mới đường dây 22kV nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Đăk Glei năm 2022</i>).</p>
6	<p>Cử tri Plong Tro Ngun, thôn Nú Kon, xã Đăk Kroong: Đề nghị UBND huyện làm việc với Công ty điện gió Tân Tấn Nhật sớm khắc phục tuyến đường vào khu sản xuất của bà con, bị hư hỏng trong quá trình thi công công trình và đền bù hoa màu, ruộng đất bị ảnh hưởng gián tiếp khi thi công xây dựng công trình điện gió.</p>	<p>Dự án nhà máy điện gió Tân Tân Nhật được UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về quyết định chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật – Đăk Glei của Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật, triển khai dự án tại xã Đăk Môn và xã Đăk Kroong.</p> <p>Trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với UBND xã Đăk Môn, UBND xã Đăk Kroong và chủ đầu tư Dự án nhà máy điện gió Tân Tân Nhật cùng với các thôn và hộ dân bị ảnh hưởng (<i>trong đó có thôn Nú Kon, xã Đăk Môn</i>) để kiểm tra khắc phục các sự cố công trình bị ảnh hưởng gián tiếp.</p> <p>Đến ngày 16/3/2023, Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật đã hỗ trợ 20 triệu đồng khắc phục tuyến đường vào khu sản xuất của người dân tại thôn Nú Kon; Đồng thời, chi trả cho toàn bộ 41 hộ dân có ảnh hưởng đất đai sạt lở gián tiếp của dự án sau</p>

		<p>mùa mưa bão 2021-2022 với số tiền 250.000.000 triệu đồng.</p> <p>Ngoài ra, ngày 15/03/2023 Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật đã tiếp tục chi trả cho 38 hộ dân của 2 thôn Đăk Túc và Đăk Sút xã Đăk Kroong bị ảnh hưởng thiệt hại sau mùa mưa bão 2021-2022 do dự án điện gió với số tiền là 270.000.000 triệu đồng.</p> <p>Nhằm khắc phục hạn chế bị thiệt hại ảnh hưởng gián tiếp đến đất đai, cây cối, hoa màu của hộ dân, Công ty đã khảo sát lại thực tế, thiết kế lại cho phù hợp địa hình của dự án. Tính đến ngày 12/03/2023, Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật đã hoàn thành 100% thi công gia cố mương thoát nước, nhiều công thoát nước và xây kè chắn sạt lở các đoạn đường lên trụ gió của dự án.</p>
7	Cử tri A Đôm thôn Đăk Tum, xã Đăk Môn: <i>Đề nghị UBND huyện tổ chức mở các lớp tập huấn cho nhân dân về cách ương, ghép cây cao su.</i>	<p>UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Đăk Môn tổng hợp danh sách các hộ có nhu cầu đăng ký tham gia lớp tập huấn kỹ thuật ương, ghép cây cao su với số lượng 73 người gửi Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ thuật ương, ghép cây cao su. Đến ngày 21/3/2023 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đã phối hợp với UBND xã Đăk Môn tổ chức lớp tập huấn cho nhân dân tuy nhiên số lượng tham gia chỉ có 38. Nội dung tập huấn gồm 02 phần: Lý thuyết và thực hành ghép trực tiếp trên cây cao su.</p>
8	Cử tri Y Non, thôn Pêng Blong, xã Đăk Long: <i>Ngày 27-4-2022, Ông Cao Khắc Hoàng, đại diện bên điện lực xây lắp điện Kon Tum có làm biên bản thỏa thuận với gia đình tôi về</i>	<p>Qua khảo sát, các vị trí trụ điện mà cử tri Y Non ý kiến, thuộc công trình: Đại tu lưới điện trung thế khu vực xã Đăk Long, huyện Đăk Glei năm 2022,</p>

	<p>việc di dời trụ điện (trụ 272 và trụ 262), sau khi làm trụ xong, kéo lưới xong sẽ thu hồi hai trụ điện trên theo yêu cầu của gia đình. Nhưng đến nay 02 trụ điện trên chưa được thu hồi để gia đình làm nhà. Vậy gia đình kiến nghị cấp trên chỉ đạo ngành Điện lực thu hồi 02 trụ điện trên theo bản thỏa thuận.</p>	<p>do Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum là đơn vị thi công. Trong quá trình trồng trụ điện mới để thay thế trụ cũ bị rạn nứt, không đảm bảo an toàn, đơn vị thi công có cam kết với hộ gia đình sẽ thu hồi các trụ điện cũ. (Lúc thi công trồng trụ mới xong, còn vướng dây cáp quang của các đơn vị viễn thông nên chưa thu hồi trụ cũ được). Điện lực Đắk Glei đã liên hệ đơn vị thi công (Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum) để yêu cầu xử lý, thu hồi trụ điện cũ theo đúng biên bản đã thỏa thuận với hộ dân. Đơn vị thi công cam kết sẽ giải quyết xong trước 31/05/2023.</p>
9	<p>Cử tri Nguyễn Duy Hưng - thôn Đắk Dung, thị trấn Đắk Glei: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị tăng lịch thu gom rác hàng ngày 01 ngày/lần thay vì 02 ngày/lần như hiện nay đồng thời bố trí thêm thùng đựng rác tại các điểm thu gom để người dân không bỏ rác ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.</p>	<p>Lượng rác trên địa bàn trung tâm thị trấn Đắk Glei và xã Đắk Pék tuy nhiều nhưng với số lượng thực tế nếu xe đi 01 ngày/1 lần thì không đủ lượng rác để xe thu gom rác đi thu gom gây lãng phí chi phí nhân công và nhiên liệu của đơn vị. Vì vậy đơn vị vẫn thống nhất đi thu gom 02 ngày/lần đi thu gom dọc các tuyến đường nội thị trấn Đắk Glei và xã Đắk Pék là 03 chuyến/ngày đi thu gom, thời gian đi thu gom buổi sáng từ 7 giờ đến khoảng 11 giờ 20 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến khoảng 16 giờ (Các ngày lễ, tết nhiều rác đơn vị bổ sung chạy thêm ngày để đảm bảo rác không để ứ đọng).</p> <p>Hiện nay đơn vị đã bổ sung thêm các thùng đựng rác tại các điểm tập kết rác công cộng, khu vực đông dân cư ngay sau khi ý kiến cử tri đề nghị tuy nhiên đề nghị các hộ gia đình cần nêu cao ý thức trách nhiệm tránh tình trạng đổ rác không</p>

		<p>đúng chỗ (bỏ rác ngoài thùng rác, vứt rác bừa bãi...) làm mất vệ sinh môi trường tại các điểm tập kết rác, mất mỹ quan đô thị.</p>
10	<p>Cử tri A Đép, thôn Vai Trang, xã Đăk Kroong: Trong năm 2020, Điện lực huyện Đăk Glei có trồng 04 trụ điện trên địa bàn thôn Vai Trang và đã thực hiện hỗ trợ, đền bù cho 03 hộ. Riêng hộ ông Đinh Văn Nhích và bà Y Thơ vẫn chưa được đền bù. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Điện lực huyện thực hiện đền bù cho gia đình đảm bảo theo quy định.</p>	<p>UBND huyện đã đề nghị Điện lực huyện cử nhân viên xuống gặp bà Y Thơ để khảo sát thực tế điểm cử tri kiến nghị. Qua khảo sát, trụ điện mà cử tri kiến nghị là trụ điện hạ thế (trụ B1) thuộc đường dây hạ thế sau TBA Vai Trang 2. Năm 2014, nhằm giải quyết kiến nghị của cử tri thôn Vai Trang (nhóm 2) về việc người dân sử dụng điện sinh hoạt phải kéo đường dây sau công tơ về nhà xa. Ngành điện đã đầu tư xây dựng 01 trạm biến áp và 250 mét đường dây hạ thế tại khu vực này. Hạng mục thuộc dự án: Cải tạo và nâng cấp lưới điện phân phối tỉnh Kon Tum (vốn vay KFW), do Ban QLDA Điện nông thôn thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung làm chủ đầu tư. Hạng mục công trình này không phải xây dựng năm 2020 như cử tri A Đép kiến nghị.</p> <p>Trước khi triển khai dự án, Chủ đầu tư đã phối hợp với Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện thực hiện việc rà soát, thống kê hỗ trợ, đền bù cho các hộ dân có cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng bởi hành lang lưới điện đi qua (kèm theo quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND huyện Đăk Glei V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ & tái định cư xây dựng công trình: Tiểu dự án cải tạo và nâng cấp lưới điện phân phối tỉnh Kon Tum (vay vốn KFW).</p>

		<p>Trong danh sách kèm theo quyết định 2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND huyện Đắk Glei: gia đình hộ Y Thơ, thôn Vai Trang đã được chi trả đền bù hỗ trợ chi phí là 10.189.000 đồng.</p>
11	<p>cử tri xã Đắk Man: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện bàn giao điểm trường lẻ tại thôn Đông Nây để UBND xã quản lý, có phương án sử dụng để tránh lãng phí, hư hỏng.</p>	<p>Qua làm việc với trường TH&THCS xã Đắk Man, thì từ năm học 2021-2022 số học sinh của thôn Đông Nây ít nên không thể mở lớp tại điểm trường thôn Đông Nây, các em học sinh của thôn Đông Nây được tập trung về điểm trường thôn Đông Lốc và điểm trường thôn Măng Khênh để học. Ngày 31/8/2021, trường TH&THCS xã Đắk Man đã có biên bản bàn giao cơ sở vật chất cụm Đông Nây của trường TH&THCS xã Đắk Man cho xã Đắk Man quản lý trong thời gian nhà trường không mở lớp tại điểm trường này.</p>